



ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองเกษตรสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร. 0 2281 0859 โทรสาร 0 2281 0859 E-mail: moacnews@gmail.com

ครั้งที่ 13 / 2554

18 ตุลาคม 2553

เกษตรฯ รับผิดชอบต่อแรงสนับสนุนจาก FAO จัดงานวันอาหารโลก 2553 ผ่านฉลุย เน้นความสำคัญสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร - ขจัดความหิวโหยและทุพโภชนาการ

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการหารือกับ นายแมน โซ โฮ (Mr. Man So Ho) รองผู้แทน เอฟ เอ โอ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งเข้าเยี่ยมชมการระดมทุนในโอกาสที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้แทน เอฟ เอ โอ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้มีความพร้อมในการจัดงานวันอาหารโลก ประจำปี 2553 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 24 ตุลาคม 2553 ณ จังหวัดนครพนม โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้รับเกียรติจากจังหวัดนครพนมร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานวันอาหารโลก ระดับประเทศ ซึ่งจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 21 ตุลาคม 2553 โดยได้มอบหมายให้นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว เนื่องจากติดภารกิจ ในการเดินทางไปเข้าร่วม การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตร และป่าไม้ (ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry หรือ AMAF) ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 19 - 26 ตุลาคม 2553 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ทั้งนี้ การจัดงานวันอาหารโลก ได้เน้นความสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อสนับสนุน การขจัดความหิวโหยและทุพโภชนาการให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ตามแนวทางของที่ประชุมสมัชชา เอฟ เอ โอ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 30 โดยการจัดงานดังกล่าวจะ สำเร็จไปด้วยดี เนื่องจากได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม สำนักงาน เอฟ เอ โอ ประจำประเทศไทย ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

สำหรับการหารือในครั้งนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายได้หยิบยกสาระสำคัญของผลการประชุม FAO Regional Conference ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2553 ณ สาธารณรัฐเกาหลี ที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมได้ให้การสนับสนุนท่าทีของประเทศไทยในการยืนยันไม่ให้ยุบรวมศูนย์บริการร่วม หรือ Shared Service Center ที่กรุงเทพฯ ไปรวมเป็นศูนย์เดียวที่บูดาเปสต์ นับเป็นความพยายามที่จะคงคุณภาพและประสิทธิภาพของบริการ ศูนย์ในภูมิภาคไว้ หากมีการจัดตั้งสำนักงานอนุภูมิภาคขึ้นตามประเทศต่างๆ อีก จะส่งผลให้บทบาทของสำนักงานภูมิภาคที่มีอยู่ปัจจุบันลดลง ซึ่งในเรื่องดังกล่าวรองผู้แทน เอฟ เอ โอ ยินดีที่จะให้การสนับสนุนและจะนำเรื่องไปหารือในส่วนของภาคองค์กรต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงปัญหาอุทกภัย ที่ประเทศไทยกำลังประสบ อยู่ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะที่ จ. นครราชสีมา ซึ่งได้เกิดวิกฤตน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลาก อย่างหนัก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและอาหารบ้าง แต่ไม่มากนัก โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือในการ ใช้เครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำ โดยเร็วในพื้นที่ ที่มีน้ำท่วมขัง ซึ่งคาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ รองผู้แทน เอฟ เอ โอ

ประจําภูมิภาค เอเชียและแปซิฟิก ได้แสดงความหํ วยใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดย หากประเทศไทยต้องการ
ความช่วยเหลือ ทาง เอฟ เอ โอ ก็พร้อมให้ความช่วยเหลือทางด้านอาหารอย่างเต็มที่
